

Số: /BC-UBND

Hương Hoá, ngày tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 218/BC-MTTQ-BTT ngày 15/4/2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện. Sau khi nghiên cứu nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã ban hành Công văn số 590/UBND-VP ngày 17/4/2024 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. UBND huyện báo cáo HĐND huyện, UBMTTQVN huyện kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI như sau:

#### I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

**1. Cử tri xã Tân Hợp:** Trong thời gian vừa qua tỉnh, huyện có chủ trương tái canh cây cà phê. Nhưng khi bà con đăng ký cây giống thì các cơ quan chức năng triển khai hỗ trợ giống quá muộn so với thời vụ nên ảnh hưởng đến hiệu quả, năng suất cây trồng. Kính đề nghị các cơ quan liên quan khi cấp giống về cho bà con phải bảo đảm đúng thời vụ để nâng cao hiệu quả và năng suất cây trồng. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. Từ năm 2022 - 2023, xã Tân Hợp được hỗ trợ tái canh cây cà phê với diện tích 17,6 ha, gồm có 27 hộ được hưởng lợi (năm 2022 là 03 ha/05 hộ, năm 2023 là 14,6ha/22 hộ). Theo chính sách của Nghị quyết, việc thực hiện hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp tái canh cây cà phê giai đoạn 2022 - 2026 không được thực hiện theo hình thức đặt hàng gieo ươm; trong khi nguồn kinh phí thực hiện chính sách thường giữa năm mới được phân bổ. Để kịp thời thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện thông qua nhiều quy trình, hồ sơ thủ tục, quy định đấu thầu mua sắm hàng hóa, tài sản (theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 và Nghị quyết 100/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh thì giá trị hàng hóa trên 500 triệu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh), do đó, hồ sơ thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến thời vụ trồng cà phê của người dân. Tuy nhiên, qua 02 năm thực

hiện, huyện đã kịp thời cấp giống cà phê, vật tư nông nghiệp cho các hộ hưởng lợi tại xã Tân Hợp cơ bản đảm bảo theo đúng thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (từ tháng 7 - 9 hàng năm).

**2. Cử tri xã Hướng Tân:** Sản xuất nông nghiệp chất lượng và sản lượng năm 2023 có nhiều khởi sắc, giá thành cao, năng suất cao. Tuy nhiên, không có cơ quan điều tiết, tạo điều kiện để người dân bán sản phẩm phù hợp giá cả và công sức của mình đã bỏ ra. Đề nghị UBND huyện quan tâm tìm đầu ra cho sản phẩm của nông dân làm ra. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Huyện Hướng Hóa có những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển nông - lâm nghiệp và có nhiều cây trồng đặc trưng mà các địa phương khác trong tỉnh không có được. Địa bàn huyện có những sản phẩm chủ lực như: Cà phê, chuối, chanh leo, sắn và chăn nuôi bò. Tuy nhiên, những năm qua sản xuất đang ở dạng nông hộ, chưa có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị bền vững. Với sự hỗ trợ từ chính sách của tỉnh (Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026) và chính sách của huyện (Nghị quyết số 13/NQHĐND ngày 26/7/2022 của HĐND huyện thông qua Đề án “Chuyển đổi phục hồi một số diện tích đất trồng cây kém hiệu quả trên địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030), cùng với sự hỗ trợ của các chương trình, dự án khác, đến nay bước đầu đã hình thành liên kết trong sản xuất như: Thành lập nhóm sản xuất cà phê đặc sản, sản xuất chanh leo liên kết với HTX nông nghiệp Tân Hợp và HTX nông nghiệp Hiệp Phát bao tiêu sản phẩm; Liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ trồng chuối ở địa bàn xã Tân Long, Tân Thành, thị trấn Lao Bảo với Công ty Green Globe; cam kết thu mua sắn nguyên liệu của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa với các hộ dân trên địa bàn huyện. Trong chăn nuôi chưa có đơn vị đầu mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tuy nhiên, hình thức liên kết chưa chặt chẽ, ít ràng buộc nên tính bền vững không cao. Mặt khác, trên địa bàn huyện nhiều sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương chưa có nhà máy chế biến với công suất lớn nên việc liên kết trong sản xuất, đảm bảo việc tiêu thụ ổn định sản phẩm chưa có, chưa tạo được sự yên tâm cho người dân chú trọng vào sản xuất.

Thời gian tới, tỉnh và huyện đã phối hợp cùng với dự án VFBC khảo sát và dự kiến xây dựng phát triển chuỗi liên kết sản xuất cà phê với 1.000 ha (Công ty Slow Coffee). Đối với sản phẩm chuối, nhà máy chuối sấy của công ty My Anh - Khe Sanh đã đi vào hoạt động, có khả năng liên kết và tiêu thụ được sản phẩm chuối của các hộ dân ở các xã lân cận nhà máy.

### **3. Cử tri xã Ba Tầng**

**3.1. Ý kiến cử tri:** Đề nghị cấp trên hỗ trợ đường ống nước vào đồng ruộng Khe Xiếc, chiều dài khoảng 700m để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Đề nghị UBND xã Ba Tầng lập tờ trình gửi cho UBND huyện xem xét, giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế để có phương án đầu tư theo quy định.

**3.2. Ý kiến cử tri:** Đề nghị cấp trên hỗ trợ giống cây trà, giống sản mới cho Nhân dân để trồng và con giống vật nuôi như bò, dê. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

- Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1 từ 2021 - 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đó đó, đề nghị UBND các xã cần nghiên cứu hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để người dân phát triển kinh tế.

- Đối với việc hỗ trợ giống sản mới, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khảo nghiệm một số giống sản mới để thay thế dần giống KM94 đảm bảo năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Khi có kết quả khảo nghiệm chính thức sẽ thông báo cho các xã liên quan và thông tin để Nhân dân đưa giống sản mới vào trồng đại trà.

## **II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG**

**1. Cử tri xã Thanh:** Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc của bộ phận một cửa xã, vì hiện nay phòng làm việc chật hẹp không đảm bảo công tác tiếp công dân. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, UBND huyện luôn quan tâm đến việc đầu tư trụ sở làm việc của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Năm 2021 - 2023, trên địa bàn huyện đang triển khai xây dựng công trình trụ sở UBND các xã Hướng Phùng, xã Ba Tầng và đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã A Dơi. Bên cạnh đó, thực hiện Thông báo số 117/TB-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại cuộc họp tham gia ý kiến đối với Đề án xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các công trình: Trụ sở UBND xã Xy, Trụ sở UBND xã Hướng Linh và Trụ sở UBND xã Hướng Sơn (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 20/NQHĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện). Đối với các xã còn lại, huyện đã kiến nghị UBND tỉnh đưa vào Đề án xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

## **2. Cử tri thị trấn Lao Bảo**

**2.1. Ý kiến của cử tri:** Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư, nâng cấp các hạng mục điện chiếu sáng, đèn Led trang trí đô thị; Phân bổ kinh phí đầu tư phát triển “kinh tế ban đêm”, Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường có vỉa hè xuống cấp, rà soát các tiêu chí đề nghị công nhận đô thị loại IV. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm đầu tư, nâng cấp các hạng mục điện chiếu sáng, đèn Led trang trí đô thị; phân bổ kinh phí phát triển “kinh tế ban đêm”, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tích cực tham mưu phân bổ kinh phí để thực hiện chỉnh trang đô thị tại thị trấn Lao Bảo: 01 tỷ đồng. Đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh danh mục đầu tư kinh tế ban đêm giai đoạn 2023 - 2025, trong đó: Tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (1,5 tỷ đồng); Mô hình chợ đêm và các hoạt động thương mại dịch vụ tại khu vực Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo (12 tỷ đồng); Trung tâm dịch vụ biên mậu Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (1.000 tỷ đồng); Trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch Lao Bảo (450 tỷ đồng). Bên cạnh đó, UBND huyện đã cho chủ đầu tư nghiên cứu, xây dựng mô hình Chợ phiên biên giới để góp phần phát triển du lịch, tiêu thụ các sản phẩm của Nhân dân.

**2.2. Ý kiến của cử tri:** Đề nghị UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm xây dựng tuyến đường Ông Ích Khiêm và 02 tuyến tại khóm Tây Chín thuộc dự án do BQL Khu kinh tế tỉnh quản lý và tuyến đường Đoàn Bá Thừa tại khóm Duy Tân thuộc nguồn vốn dự án GMS (các tuyến đường này đã được chi trả, hỗ trợ nhận tiền đền bù GPMB vào năm 2016 và 2021) nhưng đến nay chưa được thi công. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã tạm dừng công tác đầu tư do hết thời hạn ký hiệp định vay vốn. Đối với các hạng mục chưa thực hiện, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ huyện để tiếp tục triển khai và thực hiện thi công các công trình còn dở dang.

**2.3. Ý kiến của cử tri:** Kiến nghị các cấp quan tâm kiểm tra, giám sát đối với các tuyến đường thuộc Dự án GMS đã hoàn thành từ năm 2022, 2023 nhưng đến nay đã có có dấu hiệu xuống cấp, một số vỉa hè chưa hoàn thiện,

*làm ảnh hưởng đi lại của Nhân dân và an toàn giao thông như: đường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Đăng Lưu.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Đối với các công trình đã hoàn thành, đề nghị UBND thị trấn Lao Bảo thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình sử dụng. Kiểm tra, phát hiện những hư hỏng, bất thường, đặc biệt là trước và sau khi có thiên tai xảy ra để kịp thời có phương án duy tu, sửa chữa từ nguồn lực sẵn có tại địa phương và trong khả năng của ngân sách. Do đến nay, chủ đầu tư chưa ban giao cho thị trấn nên chưa cơ sở để kiểm tra thời gian bảo hành của công trình.

**2.4. Ý kiến của cử tri:** Hai tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Chương tại khóm Ka Tăng và khóm Khe Đá đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đi lại của Nhân dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần, tuy nhiên, chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm cho Nhân dân thuận tiện đi lại và đảm bảo an toàn giao thông. Về đề này UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã cân đối nguồn lực đầu tư công trình trên địa bàn thị trấn Lao Bảo với tổng mức đầu tư 14,6 tỷ đồng. Đối với các công trình còn lại, UBND thị trấn Lao Bảo tiếp tục đề xuất, UBND huyện sẽ cân đối nguồn lực và đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

**3. Cử tri xã Hướng Lập:** Tuyến đường nối thôn Sê Pu vào thôn Cù Bai đã có chủ trương đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm tổ chức khởi công để người dân, học sinh đi lại thuận lợi. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Tuyến đường từ thôn Sê Pu vào thôn Cù Bai, xã Hướng Lập thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Chủ tịch nước đã ký Văn bản số 843/QĐ-CTN ngày 17/7/2023 về việc đàm phán với ADB về các hiệp định cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị và Phú Yên. Hiện nay, dự án đang được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục nắm bắt thêm thông tin để chia sẻ với địa phương cũng như cử tri được biết. Đồng thời, đề nghị UBND xã Hướng Lập tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân và cử tri tích cực phối hợp giải phóng mặt bằng khi dự án được triển khai thi công.

**\* Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri của các xã tại mục 4 đến mục 8 (tại trang 5-6 của Báo cáo này), do cơ bản giống nhau nên UBND huyện thống nhất trả lời chung tại mục 8, cụ thể các ý kiến, kiến nghị đó là:**

**4. Cử tri xã Tân Lập:** (1) Hiện nay tuyến đường từ Tân Tài đi Bản Bù xuống cấp, nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản khó khăn. Đề nghị UBND

huyện sớm bố trí nguồn vốn để làm mới. (2) Tuyến đường sản xuất từ thôn Tân Trung đi thôn Tân Tài, bản Làng Vây hiện nay hư hỏng, vào mùa mưa không vận chuyển nông sản được. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để làm mới. (3) Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Tân Tài, Tân Sơn, Tân Thuận hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên sớm bố trí nguồn vốn để làm mới. (4) Hiện nay công tác chuyển đổi số còn khó khăn về hệ thống mạng tại các bản xa trung tâm. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng trạm mạng ổn định.

**5. Cử tri xã Thuận:** (1) Tuyến đường trục chính liên xã Thuận - Hướng Lộc có chiều dài khoảng 7 Km, có nhiều đoạn đã hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện có kế hoạch đầu tư, xây dựng nâng cấp tuyến đường này để Nhân dân, học sinh đi lại thuận tiện, phương tiện ô tô, xe máy chở hàng nông sản cho nông dân an toàn. (2) Trạm Y tế xã Thuận đã xuống cấp, tường nhà, nền nhà bị nứt nẻ, bong tróc. Đề nghị UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện đề xuất với Sở Y tế, UBND tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa lại các hạng mục bị xuống cấp để phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

**6. Cử tri xã Tân Thành:** Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn kinh phí xây dựng Nhà văn hóa hoặc Hội trường đa năng để xã đạt tiêu chí số 06. Cơ sở vật chất văn hóa theo Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và trang bị thêm các thiết chế văn hóa, dụng cụ thể dục thể thao cho thôn An Tiêm để đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

**7. Cử tri xã Ba Tầng:** Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư các công trình như sau: (1) Đường giao thông vào khu sản xuất từ Trạm Viettel qua đồi XiKe đến làng củ bản Cọp thôn Vàng khoảng 2km. Mở đường từ Trạm Viettel đến thôn Măng Sóng 1,5km. (2) Cổng tràn tại suối Pa Ay và khe Trâm tại bản Cọp thôn Vàng. (3) Sửa chữa đường giao thông nông thôn từ thôn Trùm vào thôn Măng Sóng. (4) Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Loa và thôn Ba Tầng. (5) Đường vào khu sản xuất tại km 36 vào đồi A đến U. (6) Đường từ nhà Ấm Pa Lang đến khu sản xuất 1km và sửa chữa lại đường giao thông từ Nhà Ấm Nguôn đến nhà Ấm Thơi thôn Vàng. (7) Đường từ nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ba Lòng vào khu sản xuất 1km. (8) Đường bê tông hóa từ Nhà Ấm Bùi lên nhà Ấm Vưng, thôn Hùn 1,5km.

**8. Cử tri thị trấn Khe Sanh:** Đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường Hùng Vương cũ đoạn từ cầu đến nghĩa địa, tuyến Hùng vương - Hướng Tân; nâng cấp sửa chữa tuyến đường Trần Hoàn và đoạn cầu Pa Nho.

Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến chung đối với các ý kiến của cử tri các xã: Tân Lập, Thuận, Tân Thành, Ba Tầng và thị trấn Khe Sanh (từ ý kiến của nội dung 4 - 8 báo cáo này) như sau:

- Hiện nay, UBND huyện đã trình và đề nghị HĐND huyện Hướng Hóa thông qua tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về việc điều chỉnh

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hướng Hóa.

- Đối với các công trình chưa nằm trong danh mục trung hạn, đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, cân đối nguồn kinh phí sẵn có tại địa phương trước mắt khắc phục, sửa chữa để đảm bảo đi lại.

- Đối với các hạng mục có tổng mức đầu tư lớn, trình UBND huyện để rà soát, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

### **III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**1. Cử tri xã Thanh:** *Đề nghị cấp trên cần tiếp tục hỗ trợ thêm kinh phí để đo đạc đất ở, đất nông nghiệp, vì hiện nay trên địa bàn xã có nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp và các hộ dân không có kinh phí để chi trả cho việc đo đạc đất ở, đất nông nghiệp.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hợp đồng với đơn vị tư vấn là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa đã tiến hành đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tại xã Thanh. Tuy nhiên, một số hộ chưa được đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận là do một số nguyên nhân như sau:

+ Một số hộ đăng ký giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận nằm trong phần diện tích của bố mẹ cho (phần diện tích này đã được cấp Giấy chứng nhận) nên không thể lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị quyết 10.

+ Một số hộ đăng ký giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đã được đơn vị tư vấn hoàn thành việc đo vẽ nhưng khi thẩm tra để trình hồ sơ cấp Giấy chứng nhận thì không đủ điều kiện do chồng lấn. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh. Thời gian tới, để người dân được đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất, đề nghị UBND xã Thanh cần tích cực chỉ đạo tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, Nhân dân đã cho con đẻ đất để làm nhà ở thì phải cho tách thửa hoặc có văn bản thỏa thuận theo quy định để được đo đạc, cấp Giấy chứng nhận theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị.

### **2. Cử tri thị trấn Lao Bảo**

**2.1. Ý kiến của cử tri:** *Đề nghị các cấp quan tâm xem xét, làm rõ đất sản xuất của người dân với đất rừng phòng hộ (km6 đến km 9 thuộc đường Quốc phòng), đảm bảo đất sản xuất của Nhân dân, không vi phạm quy định về bảo vệ rừng.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Đối với các hộ dân đang sử dụng đất từ km6 đến km9 đường Quốc phòng nằm trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý

rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông. Vì vậy, đề nghị UBND thị trấn Lao Bảo phối hợp với UBND xã Hướng Phùng, các hộ gia đình cá nhân, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông xác định nguồn gốc sử dụng đất, ranh giới, mốc giới cụ thể và đề xuất phương án sử dụng theo quy định.

**2.2. Ý kiến của cử tri:** *Đề nghị các phòng, ban liên quan hướng dẫn cụ thể cho người dân thủ tục chuyển nhượng đất, thủ tục tặng cho và trả kết quả đúng hẹn, tránh gây phiền hà, mất thời gian đi lại của Nhân dân.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Vấn đề này thuộc thẩm quyền thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa. Đề nghị Nhân dân đến tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa để được hướng dẫn trực tiếp, cụ thể. Trường hợp cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ có biểu hiện gây khó khăn, sách nhiễu thì phản ánh với đại biểu HĐND huyện Hướng Hóa ứng cử tại địa bàn để nắm bắt kịp thời và báo cáo với HĐND, UBND huyện.

**3. Cử tri xã Hướng Tân:** *Nhà máy xay xát cà phê đang hoạt động trên địa bàn gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, nguồn nước của người dân ở khu vực xung quanh bị ảnh hưởng và ô nhiễm nặng.* Đề nghị các phòng, ban cấp huyện làm việc với nhà máy có phương án giải quyết vấn đề trên. Vấn đề nay, UBND huyện có ý kiến như sau:

Hàng năm, vào mùa vụ sản xuất cà phê, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn huyện, trong đó, đã tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở chế biến cà phê ở xã Hướng Tân (cơ sở chế biến cà phê Thuận Hằng, Hương Khương, Đèo Sa Mù). Qua kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở đầu tư đã lâu đến nay bị hư hỏng, xuống cấp và hoạt động chưa hiệu quả. Tại các buổi kiểm tra, Tổ kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở, chấn chỉnh và lập biên bản yêu cầu các chủ cơ sở khắc phục, sửa chữa lại hệ thống xử lý nước thải, cam kết chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường và tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định. Trong thời gian tới, để xử lý dứt điểm vấn đề này, UBND huyện giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tích cực tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, UBND xã Hướng Tân kiểm tra, xử lý đối với các chủ cơ sở không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường, hoạt động không có giấy phép môi trường theo quy định. Trong đó, mời Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh lấy mẫu nước thải để kiểm tra. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền.

**4. Cử tri xã A Đoi:** *Liên quan về việc cấp đất cho bà con nằm trong dự án năm 2011 thuộc vùng đặc biệt khó khăn hộ nghèo, đến nay toàn xã bộ đã đo vẽ nhưng chưa được cấp 171 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do sai họ và tên, ngày, tháng, năm sinh,...* Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ



quan có liên quan xem xét hướng dẫn các hộ dân làm các thủ tục, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm sản xuất. Vấn đề nay, UBND huyện có ý kiến như sau:

Để giải quyết các giấy chứng nhận còn tồn đọng tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa và UBND các xã, thị trấn. UBND huyện đã có các Văn bản số 174/UBND-TNMT ngày 28/02/2023 về việc rà soát Giấy chứng nhận còn tồn đọng; Văn bản số 378/UBNDVP ngày 06/4/2023 về việc tham mưu xử lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng và thành lập Tổ rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa và UBND các xã, thị trấn tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 25/4/2023. Đề nghị UBND xã A Dơi đến tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để nhận giấy chứng nhận cho các hộ trên, trường hợp có vướng mắc thì đề xuất phương án xử lý theo quy định.

## **5. Cử tri xã Hướng Sơn**

**5.1. Ý kiến của cử tri:** *Tại địa bàn thôn Trĩa, đất của ông, cha để lại có trồng các loại cây như trầm và các cây khác nhưng hiện nay bị khoanh trong khu vực rừng bảo tồn. Đất giáp ranh giới giữa thôn Nguồn Rào - Pin (Pin cũ) với xã Hướng Linh trước đây bà con đã canh tác trồng rừng nhưng hiện nay bị khoanh trong khu vực rừng bảo tồn. Vấn đề nay, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Qua nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri là không nêu rõ thời điểm sử dụng đất của bà con trước, hay sau thời điểm khoanh vùng quy hoạch trong khu vực bảo tồn và phần diện tích này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa hay chưa. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý nhà nước nhận thấy khu vực cần khoanh để bảo tồn thì đưa vào quy hoạch để khoanh nuôi bảo tồn; trường hợp bà con đã sử dụng trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa thì đề nghị UBND xã Hướng Sơn làm việc với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và hộ gia đình để có phương án giải quyết theo quy định.

**5.2. Ý kiến của cử tri:** *Rừng trồng của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hiện nay đã khai thác xong đề nghị UBND huyện xem xét sớm ban giao lại đất cho xã để xã cấp lại đất cho những hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất. Vấn đề nay, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập hồ sơ, đo vẽ bản đồ, cắm mốc ranh giới trình cơ quan thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đưa quỹ đất vào sử dụng theo đúng quy định. Sau khi được UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu xem xét bàn giao quỹ đất cho UBND xã Hướng Sơn quản lý và sử dụng theo quy định.

## **IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI**

## **1. Cử tri thị trấn Lao Bảo**

**1.1. Ý kiến của cử tri:** *Hiện tại, Trường Trung học cơ sở Lao Bảo có 27 lớp học, chỉ tiêu giáo viên giảng dạy đang thiếu so với định biên. Đề nghị UBND huyện quan tâm giao chỉ tiêu phân bổ giáo viên để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Căn cứ Biên bản số 1466/BB-SNV ngày 13/11/2023 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2023 - 2024 và một số nội dung liên quan đến Kế hoạch biên chế năm 2024, theo đó, năm học 2023 - 2024, Trường Trung học cơ sở Lao Bảo có 1.128 học sinh và có 27 lớp, định mức số người làm việc theo quy định là 60,5 người; số lượng viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên hiện có 53 người, còn thiếu so với định mức là 7,5 người.

Căn cứ Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP và biên chế hội năm 2024, UBND huyện giao chỉ tiêu số người làm việc và hợp đồng lao động năm 2024 cho Trường Trung học cơ sở Lao Bảo là 60 người (trong đó; số nguồ làm việc là 57, hợp đồng 111 là 03 người) tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về việc giao chỉ tiêu số người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2024 và Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2024.

Như vậy, UBND huyện đã giao chỉ tiêu số người làm việc và hợp đồng lao động năm 2024 cho Trường Trung học cơ sở Lao Bảo là 60/60,5 chỉ tiêu, thiếu 0,5 chỉ tiêu so với định mức. Tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án về Tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hướng Hóa giai đoạn 2022 - 2025 thì lộ trình tinh giản biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2024 và 2025 toàn huyện phải giảm 51 chỉ tiêu. Đồng thời, theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP và biên chế hội năm 2024 thì chỉ tiêu số người làm việc và hợp đồng 111 được UBND tỉnh giao cho huyện chưa đủ so với định mức quy định. Vì vậy, UBND huyện giao chỉ tiêu số người làm việc và hợp đồng 111 cho một số đơn vị chưa đủ so với định mức quy định, trong đó, có Trường Trung học cơ sở Lao Bảo. Trong thời gian tới, nếu UBND tỉnh giao chỉ tiêu số người làm việc và hợp đồng 111 cho huyện đảm bảo theo định mức quy định thì UBND huyện đã giao chỉ tiêu số người làm việc và hợp đồng 111 cho các đơn vị đảm bảo đủ theo định mức.

**1.2. Ý kiến của cử tri:** *Khu nhà bếp tại Trường Mầm non Lao Bảo đã bị hư hỏng, xuống cấp, đề nghị các cấp quan tâm nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an*

*toàn.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Hiện nay các công trình, cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn huyện đang còn thiếu và xuống cấp. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, báo cáo UBND huyện và các phòng chức năng để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn. UBND huyện đang tập trung đầu tư, xây dựng phòng học, nhà vệ sinh học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên, bếp ăn cho các khu bán trú... theo trình tự ưu tiên, vì vậy, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, tiếp tục xem xét đề xuất kịp thời theo đúng quy trình. Trước mắt, đề nghị UBND thị trấn Lao Bảo chỉ đạo nhà trường rà soát lại thời hạn công trình (còn thời hạn sử dụng hay không?) hạng mục nào xuống cấp, tỷ lệ xuống cấp bao nhiêu phần trăm, đồng thời, có tờ trình đề xuất kèm phương án nâng cấp, sửa chữa gửi về các phòng, ban chức năng để tham mưu, phối hợp giải quyết theo quy định.

**2. Cử tri xã Thuận:** *Hiện nay học sinh đã tốt nghiệp THCS xã Thuận do nhiều điều kiện khách quan không tham gia các lớp học cao hơn. Đề nghị UBND huyện qua tâm, tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Trung tâm GDNN - GDTX huyện.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Để triển khai thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo, giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện trực tiếp làm việc với UBND xã Thuận, kiểm tra và rà soát xử lý nội dung liên quan của cử tri.

Theo đó, trong những năm học vừa qua theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đã thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng, tuyển sinh vào lớp 10 đối với tất cả các địa phương, các trường có cấp THCS trên địa bàn toàn huyện. Hiện tại năm học 2023 - 2024 xã Thuận có 04 em đang theo học chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp học Trung cấp nghề tại Trung tâm. Trong trường hợp các em không có điều kiện tham gia các lớp học cao hơn (lớp 10,11,12) thì Trung tâm vẫn tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo nghề với Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị như: Lớp Trung cấp Cắt gọt Kim loại, Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung cấp Lâm nghiệp, Trung cấp Hàn, Trung cấp Điện công nghiệp, Trung cấp Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống.... Tháng 4/2024, Trung tâm đã tổ chức công tác Hướng nghiệp phân luồng, tuyển sinh năm học 2024 - 2025 đối với tất cả các trường trên địa bàn huyện. Trung tâm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất nhằm huy động tối đa học sinh sau khi đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện; trong đó, có học sinh của xã Thuận vào học văn hóa tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện, đồng thời, tham gia học Trung cấp nghề của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị liên kết đào tạo học tại Trung tâm. Trong thời gian tới, đề nghị UBND xã Thuận quan tâm chỉ đạo các tổ chức liên quan, trường THCS xã Thuận tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến phụ huynh học sinh biết để tham gia tuyển sinh vào học lớp 10 kết hợp vừa học văn hóa vừa học Trung cấp nghề tại Trung tâm.

**3. Cử tri xã Hướng Sơn:** *Đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn chỉ đạo bộ phận chi trả chế độ cho người có công, bệnh binh, thương binh, hưu trí bảo đảm thời gian và có lịch cụ thể. Trong quá trình chi trả không nên ép bà con mua các mặt hàng như: Bột giặt, dầu ăn, sữa, đường... để tránh gây phiền hà cho bà con.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Căn cứ hợp đồng chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng, thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Hướng Hóa, trong những năm qua, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã được đơn vị Bưu điện huyện thực hiện đúng theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng; việc tăng cường nhân lực cho các tổ chi trả, quán triệt đến các tổ chi trả đảm bảo chi trả đúng thời gian, đúng người hưởng, đúng số tiền theo danh sách đối tượng được hưởng, cán bộ chi trả có thái độ phục vụ bà con ân cần, niềm nở, tôn trọng và không gây phiền hà cho các đối tượng nhận tiền đã được quán triệt trong hệ thống Bưu điện.

Căn cứ Hợp đồng ký kết, hàng tháng, Bưu điện huyện Hướng Hóa có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, chính quyền địa phương thông báo thời gian, địa điểm cấp phát tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo đúng quy định. Còn vấn đề trong quá trình chi trả không nên ép bà con mua các mặt hàng như: Bột giặt, dầu ăn, sữa, đường..., vấn đề này UBND huyện đã có Văn bản số 283/UBND-LĐTĐBXH ngày 22/03/2023 về việc chấn chỉnh công tác chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng của đối tượng chính sách có công, bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện. Các mặt hàng trên được Bưu điện trưng bày tại các điểm chi trả chỉ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hiện có do Bưu điện cung cấp theo chủ trương khuyến khích người Việt dùng hàng Việt. Việc mua hoặc không mua hàng hóa, sản phẩm trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng.

**4. Cử tri xã Hướng Tân:** *Chi trả lương cho các cán bộ điều qua thẻ ATM, tuy nhiên các đối tượng hưu trí, bảo trợ, người già, sức khỏe yếu, thì rất khó khăn. Bên cạnh đó còn mất 01 số khoản phí. Vì vậy, đề nghị vẫn giữ nguyên cách chi trả trực tiếp như hiện nay.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh và Công văn số 123/UBNDKGVX ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai, tăng cường thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm góp phần đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trục lợi an sinh xã hội. Thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh, huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đặc biệt là tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho

người dân. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội là xu hướng ứng dụng trong chuyển đổi số, đồng thời, từng bước cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt gánh nặng cho người dân trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Về phương thức thanh toán, việc chi trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị Nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp. Đặc biệt là được quản lý thống nhất, đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Với chủ trương của Đảng, Nhà nước là “đem lại lợi ích tối đa cho người dân”, các trường hợp được hưởng ưu đãi xã hội khi đăng ký tài khoản để nhận chi trả ưu đãi an sinh xã hội cũng sẽ được miễn phí toàn bộ các chi phí liên quan đến mở thẻ tại các ngân hàng thương mại. Do đó, việc tuyên truyền, vận động, sử dụng và thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cũng như góp phần thực hiện tốt Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

## V. VỀ LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

**1. CỬ TRI XÃ Tân Hợp:** *Hiện nay trên tuyến Quốc lộ 9, xe khách hạ tải chở quá trọng tải, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm đến quá trình tham gia giao thông của bà con Nhân dân. Kính đề nghị các cấp sớm có các giải pháp để hạn chế tình trạng trên. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Đối với tuyến Quốc lộ 9 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phụ trách, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá đã kiến nghị bằng văn bản gửi Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải và vi phạm tốc độ để xử lý theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

**2. CỬ TRI XÃ Thanh:** *Đề nghị Công an huyện cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 586 và xử lý kịp thời các đối tượng thanh thiếu niên lái xe lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Hương Hoá về triển khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hàng ngày, đều được bố trí ca tuần, đội tuần tra kiểm soát trên tuyến TL586; trọng tâm, chỉ đạo tập trung xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, net pô, không có giấy phép lái xe, không gắn biển số... Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an các xã trên tuyến TL 586 tuần tra kiểm soát, xử lý hiệu quả đối với chuyên đề này, cụ thể: Trong năm 2023 và 05 tháng đầu năm 2024, Công an huyện đã bố trí 84 ca tuần tra kiểm soát, 415 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý chuyên đề thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến TL586. Phát hiện, lập biên bản 215 trường hợp với 456 hành vi vi phạm. Tạm giữ: 193 xe mô tô, 06 xe gắn máy, 07 giấy phép lái xe, phạt tiền 388.000.000 đồng, phạt cảnh cáo 94 trường hợp.

**3. Cử tri thị trấn Lao Bảo:** *Đề nghị cấp trên cần có hướng xử lý, phân luồng đối với xe Container đi vào nội thị, kiểm soát đối với các xe chạy quá tốc độ, bốc mùi hôi không đảm bảo vệ sinh môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Các trường hợp vận tải hàng hoá bằng Container khi đi vào nội thị đều di chuyển trên tuyến Quốc lộ 9 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh quản lý; theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiến nghị bằng văn bản đề Phòng Cảnh sát giao thông xử lý theo theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

**4. Cử tri xã Tân Lập:** *Hiện nay tình hình mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy, pháo nổ trên địa bàn ngày càng phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh, huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.* Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Hương Hoá là huyện miền núi, vùng cao biên giới, có 3 dân tộc (Vân kiều, Pa Kô và Kinh), có các Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và các cửa khẩu phụ thông thương với nước CHDCND Lào; có nhiều đường mòn, lối mở, đường tiểu ngạch qua lại rất thuận lợi, vì vậy, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, đáng báo động. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kịp thời tham mưu cho Huyện uỷ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 30/11/2023 về lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Hương Hóa; ban hành Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 15/8/2023 về việc triển khai giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Hương Hóa. Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổng rà soát đối tượng ma túy trên địa bàn toàn huyện; đối với xã Tân Lập, đã chỉ đạo Công an huyện lập hồ sơ 23 đối tượng vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý nghiệp vụ 37 đối tượng sử dụng và nghi sử dụng ma túy, lập 01 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Phối hợp các lực lượng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, không để hình thành các điểm nóng về ma túy trên địa bàn huyện nói

chung và xã nói riêng. Đồng thời, luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc đấu tranh, tố giác tội phạm. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở... Phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh trên địa bàn kí cam kết không để con em của mình tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy và tệ nạn ma túy.

**5. Cử tri thị trấn Khe Sanh:** (1) Đề nghị các cơ quan chức năng đặt biển cấm đối với xe có trọng tải lớn tại các tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh; xử lý các trường hợp xe ô tô trọng tải lớn đậu, đỗ trên tuyến đường Lê Duẩn che khuất tầm nhìn. (2) Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang để vật liệu xây dựng lãng mộ làm mất cảnh quan đô thị tại tuyến đường Lê Duẩn (đoạn gần cầu Khe Sanh). Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp lỗi phát hiện trực tiếp khi các phương tiện vi phạm tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến Quốc lộ 9 qua nội thị của thị trấn Khe Sanh, Công an huyện đã tiến hành lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Những trường hợp vi phạm khác trên tuyến Quốc lộ 9 không thuộc thẩm quyền, Công an huyện đã kiến nghị bằng văn bản cho Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh xử lý theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

## **VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC**

**1. Cử tri xã Hướng Tân:** Con em của người đồng bào dân tộc tốt nghiệp các trường đại học ra trường rất nhiều. Đề nghị UBND tỉnh, huyện nghiên cứu có tuyển dụng đội ngũ này không. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, vì vậy, vấn đề này đề nghị UBND xã Hướng Tân tổ chức tốt công tác truyền thông, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác hướng nghiệp, chọn nghề, chọn trường phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương để sinh viên sau khi ra trường sớm có việc làm ổn định.

**2. Cử tri thị trấn Lao Bảo:** Tại khoản 2, Điều 20 của Nghị định số 33 quy định: Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm. (Tại khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh có quy định: Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được giao kiêm nhiệm thêm chức danh những người hoạt động không chuyên trách mà giảm đi 01 người làm việc so với quy định, được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm). Nhưng tại Nghị quyết số 120/2023/NQ-HĐND, ngày

07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh lại không quy định về mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bổ sung cho đối tượng nêu trên được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm để động viên cán bộ cơ sở. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 120/2023/NQHĐND về quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó đã quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì mức phụ cấp kiêm nhiệm được áp dụng mức phụ cấp quy định tại khoản 2, Điều 20 của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn kinh phí thực hiện được tổng hợp vào dự toán tiền lương hàng năm của đơn vị.

**3. Cử tri xã Tân Thành:** Kính đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cho nhân viên thú y xã. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Việc chi trả phụ cấp cho đội ngũ nhân viên thú y xã được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 120/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị, trong đó, không quy định việc hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho nhân viên thú y xã. UBND huyện sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét bổ sung theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

## **VII. VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG**

**1. Cử tri xã Hướng Tân:** Đường dây hạ áp tại thôn Tân Vĩnh đã nhiều lần đề nghị đầu tư đường dây bảo đảm an toàn nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư. Đề nghị Chi nhánh Điện lực Khe Sanh quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn. thôn Tân Vĩnh. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Lưới điện tại thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân đã được ngành điện đầu tư xây dựng nguồn điện 3 pha, dây bọc đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho bà con Nhân dân trên địa bàn. Đây là lần đầu, Điện lực nhận được phản ánh của các hộ dân tại thôn Tân Vĩnh về việc này, Điện lực Khe Sanh đã khảo sát và nhận thấy: Có 7 hộ đang đấu nối tại vị trí 20/2 và 22 xuất tuyến 3 đường dây hạ áp TBA Tân Vĩnh, khoảng cách hộ xa nhất cách đường dây hạ áp của ngành điện khoảng 300m, đường dây hạ áp cấp điện cho các hộ dân này là cáp xoắn



dây bọc. Trước mắt, để đảm bảo tuyệt đối an toàn đề nghị UBND xã Hương Tân thông báo các hộ dân kiểm tra xử lý đường dây sau công tơ đảm bảo an toàn, về xây dựng mới, lâu dài Điện lực sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư.

## **2. Cử tri xã Ba Tầng**

**2.1. Ý kiến của cử tri:** Đề nghị Chi nhánh Điện lực Khe Sanh đầu tư đường dây điện hạ thế ở thôn Vàng, vì các hộ dân ở xa cột điện. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Năm 2002, Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Trung) đã đầu tư cấp điện Cụm xã Pa Tầng - A Dơi. Trong đó, thôn Vàng được xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 50KVA. Hiện nay, các hộ dân thôn vàng đã được cấp điện từ nguồn điện 3 pha đầy đủ. Riêng các hộ dân kiến nghị nêu trên, do tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến ở địa điểm này có khoảng 7 hộ dân đã có điện với chiều dài kéo xa nhất là 300m. Các hộ này cơ bản đã được đảm bảo nguồn điện và chất lượng điện sử dụng. Về lâu dài, Điện lực sẽ khảo sát đề xuất với cấp trên về việc đầu tư. Đối với các hộ dân du canh du cư đến nơi ở mới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn tổng hợp danh mục để đề xuất và cần có quy hoạch vị trí nơi ở để có cơ sở trong việc đề xuất cấp điện.

**2.1. Ý kiến của cử tri:** Đề nghị cấp trên nâng cấp thêm điện 3 pha khu vực bản Cu Tiêng. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Đối với bản Cu Tiêng hiện này đã được cấp điện bằng nguồn điện 2 pha của TBA Ba Lòng công suất 25kVA-22/0.23kV, đường dây trung áp 2 pha dài 2,02km, đường dây hạ áp 2,5km thuộc công trình cấp điện thôn mới Ba Tầng, Ba Lòng xã Ba Tầng do Ban QLDQ, PTQĐ và Cụm công nghiệp huyện Hương Hóa đầu tư nghiệm thu đóng điện năm 2010. Hiện nay, Điện lực chỉ lắp công tơ bán lẻ đến hộ tiêu thụ điện, còn tài sản đường dây và TBA là thuộc quản lý của UBND huyện Hương Hóa, thời gian tới UBND huyện sẽ bàn giao kịp thời cho Ngành điện quản lý để Điện lực Khe Sanh cơ sở để cải tạo, đầu tư nâng cấp lưới điện trên thành 3 pha.

**3. Cử tri xã A Dơi:** Trụ điện lưới chiếm hết phần đất ở của một số hộ dân trên địa bàn thôn Đồng Tâm (UBND xã đã có Tờ trình gửi Chi nhánh Điện lực Khe Sanh). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xác minh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các trụ điện đang nằm trên phần đất của từng hộ dân. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Lưới điện thôn Đồng Tâm, xã A Dơi được xây dựng đầu tư vào năm 2006, nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng năm 2008 bao gồm 5,07km đường dây trung áp; 3,63km đường dây hạ áp và 4 trạm biến áp (A Xau, T1 A Dơi, T2 A Dơi, T3 A Dơi) tổng công suất 231,5kVA cấp điện cho vùng kinh tế mới thuộc công trình: Hệ thống cấp điện thuộc Dự án đầu tư mô hình bố trí lại dân cư vùng biên giới - khai thác vùng gò đồi xã A Dơi, huyện Hương Hóa. Đây là Dự án do Chi cục di dân phát triển vùng kinh tế mới thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Hiện tại, đây là

lưới điện thuộc tài sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chưa được bàn giao cho ngành điện quản lý, phía Điện lực Khe Sanh chỉ thực hiện lắp đặt công tơ bán lẻ đến các hộ tiêu thụ điện. Công trình này được đầu tư xây dựng có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng Quy định bao gồm: Quyết định thu hồi đất số 476/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị; Quyết định giao đất số 477/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị. Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND huyện Hướng Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư và Quy hoạch sử dụng đất khu sản xuất vùng biên giới, khai thác vùng gò đồi xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị của UBND huyện Hướng Hóa.

Như vậy, lưới điện khi đầu tư đã có đầy đủ cơ sở pháp lý đầy đủ để vận hành cấp điện cho người dân. Đến nay, Điện lực Khe Sanh vẫn chưa nhận tờ trình nào của UBND xã A Dơi như phản ánh.

**4. Cử tri thị trấn Khe Sanh:** Đề nghị khắc phục sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Hệ thống điện chiếu sáng đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ số nhà 55A đến cầu Pa Nho hiện tại bị chập 3 pha dẫn đến 7 trụ không sáng, sau khi kiểm tra phát hiện hệ thống dây dẫn điện của tuyến này nằm dưới các công trình hàng rào, đường mương thoát nước. Hiện nay, Trung tâm Môi trường và Đô thị đã trình UBND huyện bổ sung kinh phí khắc phục.

UBND huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, của quý vị đại biểu, các Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cấp xã để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

**Nơi nhận**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh địa bàn;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Bình Thuận**